



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HƯỚNG DẪN
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Vinh

TT	Mục	Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Vinh (<i>Hướng dẫn số 1560/HD-ĐHV, ngày 30/5/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh</i>)	Bổ sung, sửa đổi	Lý do bổ sung, sửa đổi
1.	I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 1. Đối tượng:	<p>c) Quy định xét thi đua đối với một số trường hợp đặc biệt:</p> <p>- Nữ cán bộ, viên chức nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước; những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được xem xét tặng danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ”.</p> <p>- Các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước dưới 1 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu thi đua</p>	<p>c) Quy định xét thi đua đối với một số trường hợp đặc biệt:</p> <p>- Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; nữ cán bộ, viên chức nghỉ thai sản theo quy định thì thời gian nghỉ được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.</p> <p>- Các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước dưới 12 tháng, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 12 tháng trở lên</p>	<p>- Thực hiện theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 (Sau đây gọi tắt là NĐ91) (<i>Tuy nhiên cần lưu ý là đây chỉ nói đến thời gian nghỉ điều trị thương tích và nghỉ thai sản thì vẫn được tính để xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” chứ không khẳng định những trường hợp như vậy sẽ được xét Lao động tiên tiến</i>)</p>

		<p>- Không xét thi đua các trường hợp các trường hợp nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng quá 20 ngày trong 1 học kỳ; đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài quá 1 tháng trong học kỳ; kỷ luật từ khiển trách trở lên.</p>	<p>- Các cá nhân được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, hàng năm có báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu về Trường (qua phòng Tổ chức cán bộ) thì được xét danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ”. Những cá nhân nào không báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu thì không xét danh hiệu thi đua.</p> <p>- Không xét thi đua các trường hợp mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng quá 20 ngày trong 1 học kỳ;</p> <p>- Đối với các cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; không đủ 60 điểm trở lên theo Quyết định số 3807/QĐ-ĐHV, ngày 12/10/2018 ban hành “Tiêu chí thi đua cá nhân” đánh giá công, viên chức Trường Đại học Vinh của Hiệu trưởng Nhà trường thì xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.</p>	<p>- Thống nhất với Quyết định số 3807/QĐ-ĐHV, ngày 12/10/2015 của Hiệu Trưởng ban hành Tiêu chí thi đua và theo kết luận của Hội đồng TĐ-KT tại các phiên họp xét thi đua hàng năm</p>
2.	2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng		<p>- Không xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có tập thể hoặc cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm một trong các điểm sau: kê khai không đúng thành tích đạt được; vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức người học; vi phạm quy chế tuyển sinh, quy chế thi, dạy thêm, học thêm; thu chi sai quy định làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của đơn vị, của Nhà trường.</p> <p>- Đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ</p>	<p>Thực hiện theo Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục</p>

			<p>tướng Chính phủ, Huân chương các hạng; tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.</p> <p>- Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.</p>	Theo NĐ91
3.	3. Quyền hạn và trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng	<p>b) Bộ phận phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường,</p> <p>d) Bộ phận tuyên truyền của Nhà trường</p>	<p>b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Nhà trường</p> <p>d) Bộ phận truyền thông của Nhà trường</p>	
4.	4. Quyền lợi và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể được khen thưởng	<p>a) Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được cấp giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định; được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p>	<p>a) Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được cấp giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định;</p>	Không thấy văn bản nào của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói điều này
5.	II. TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG TRÀO THI ĐUA, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU	<p>Thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong khoảng thời gian nhất định hoặc tổ chức thi đua để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mà nội dung có tính chất chuyên môn, ngành nghề để thực hiện những công việc khó khăn, những việc còn yếu kém. Thi đua theo đợt</p>	<p>Thi đua theo theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp.</p>	Viết gọn lại

	THI ĐUA 1. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua	(hoặc thi đua theo chuyên đề) được phát động khi đã xác định rõ mục đích yêu cầu, chỉ tiêu và thời gian.		
6.	2. Đăng ký danh hiệu thi đua	Các đơn vị tổ chức cho cá nhân tập thể đăng ký thi đua và gửi bản thi đua của tập thể, cá nhân về Trường trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.	Các đơn vị tổ chức cho các nhân đăng ký thi đua và gửi bản thi đua của đơn vị mình về Trường trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.	
7.	4. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua 4.1. Danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ”	c. Danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ” được xét tặng hàng năm. Mỗi năm 2 lần vào cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 2 của năm học.	- Không đủ 60 điểm trở lên theo Quyết định số 3807/QĐ-ĐHV, ngày 12/10/2018 ban hành “Tiêu chí thi đua cá nhân” đánh giá công, viên chức Trường Đại học Vinh của Hiệu trưởng Nhà trường. c) Danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ” được xét tặng hàng năm. Mỗi năm xét tặng một lần vào thời điểm tổng kết năm học.	Xin ý kiến Hội đồng việc xét danh hiệu Hoàn thành nhiệm vụ mỗi năm 2 lần như trước hay chỉ 1 lần vào thời điểm kết thúc năm học?
8.	4.2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” a) Tiêu chuẩn chung		- Đạt từ 70 điểm trở lên theo Quyết định số 3807/QĐ-ĐHV, ngày 12/10/2018 ban hành “Tiêu chí thi đua cá nhân” đánh giá công, viên chức Trường Đại học Vinh của Hiệu trưởng Nhà trường.	
9.	b) Tiêu chuẩn cụ thể đối với các đối tượng	Đối với giảng viên giảng dạy đại học:	Đối với giảng viên	
10.	4.3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” a) Tiêu chuẩn chung		- Đạt từ 90 điểm trở lên theo Quyết định số 3807/QĐ-ĐHV, ngày 12/10/2018 ban hành “Tiêu chí thi đua cá nhân” đánh giá công, viên chức Trường Đại học Vinh của Hiệu trưởng Nhà trường.	
11.	b) Tiêu chuẩn cụ thể về sáng		Đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ 2 năm phải có ít nhất 1 lượt bài báo khoa học, giảng	

	kiến, cải tiến đối với các đối tượng		viên có trình độ Phó Giáo sư, Giáo sư 1 năm phải có ít nhất 1 lượt bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh. Nếu không có bài báo khoa học thì không đề nghị khen thưởng, thi đua bậc cao.	
12.	4.4. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”		<p>Một số thành tích được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến cấp Bộ, cấp cơ sở áp dụng đối với cá nhân.</p> <p>1. Cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn có 01 sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ:</p> <p>a) Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công và được xác nhận kết quả tham gia soạn thảo văn bản của người có thẩm quyền;</p> <p>b) Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu, giáo dục mầm non; chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được người có thẩm quyền xác nhận;c) Chủ biên 01 sách chuyên khảo được sử dụng trong giảng dạy;</p> <p>d) Chủ biên 01 giáo trình hoặc đồng chủ biên 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy;</p> <p>đ) Tác giả chính 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế nằm trong danh mục ISI hoặc Scopus;</p> <p>e) Hướng dẫn chính đội tuyển thi Olympic quốc tế đoạt giải Ba trở lên;</p> <p>g) Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật</p>	Theo Thông tư 22 của Bộ

			<p>đạt giải Ba trở lên tại các Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia.</p> <p>2. Cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn 01 sáng kiến cấp cơ sở để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:</p> <p>a) Đạt một trong các thành tích quy định tại khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải nhất cấp trường trở lên;</p> <p>c) Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật được chọn tham gia triển lãm Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia.</p>	
13.	4.8. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”	- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo khiển trách trở lên;	- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;	
14.	4.9. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo	Cờ thi đua của Bộ Giáo Dục và Đào tạo được xét tặng hàng năm theo năm học cho các Tập thể lao động xuất sắc đạt các tiêu chuẩn sau:	Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét tặng hàng năm theo năm học cho tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu khối thi đua đạt các tiêu chuẩn sau:	(Đối với các tập thể thuộc Trường Đại học Vinh được chia thành 2 khối thi đua: khối giảng dạy và khối phục vụ giảng dạy, lựa chọn 2 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu mỗi khối thi đua, đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua theo hướng dẫn xét khen thưởng hàng năm của Bộ Giáo dục

				và Đào tạo).
15.	III. HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 1. Hình thức khen thưởng bao gồm:	<ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng thường xuyên. - Khen thưởng theo đợt (hoặc theo chuyên đề). - Khen thưởng đột xuất. 	<ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân do cấp trình khen thưởng căn cứ theo quy định xem xét, đánh giá, công nhận. - Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do các cấp phát động. - Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất. Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực được các cấp ghi nhận. 	Giải thích rõ từng loại hình khen thưởng theo NĐ91
16.	2. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước	b. Huân chương áp dụng xét tặng trong trường đại học gồm có: <ul style="list-style-type: none"> - “Huân chương Hồ Chí Minh”; - “Huân chương Độc lập” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; - “Huân chương Lao động” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; 	b) Huân chương áp dụng xét tặng trong trường đại học gồm có: <ul style="list-style-type: none"> - “Huân chương Độc lập” các hạng; - “Huân chương Lao động” các hạng; 	

17.	<p>3. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 3.1. Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước:</p>	<p>3. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước Hướng dẫn cũ liệt kê tiêu chuẩn các hình thức cấp nhà nước</p>	<p>3. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 3.1. Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước: - Tiêu chuẩn thực hiện theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. - Đối với việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ quy định việc xét tặng các giải thưởng, danh hiệu nêu trên. (Có Công văn hướng dẫn riêng)</p>	
18.		<p>3.9. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” a. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:</p>	<p>3.2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” a) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn</p>	<p>Theo Thông tư 22/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có bổ sung tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục)</p>

		<p>- Đã được tặng ít nhất 2 bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc 1 bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 1 bằng khen cấp bộ khác, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương) và đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục từ 5 năm trở lên.</p> <p>- Lập được thành tích đột xuất.</p> <p>b. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:</p> <p>- Đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” liên tục từ 3 năm trở lên.</p> <p>- Lập được thành tích đột xuất.</p>	<p>sau:</p> <p>- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 3 năm trở lên;</p> <p>- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;</p> <p>- Đã được tặng bằng khen cấp Bộ và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.</p> <p>b) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:</p> <p>- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 3 năm trở lên;</p> <p>- Lập được thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;</p> <p>- Đã được tặng Bằng khen cấp bộ và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 1 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 2 lần được tặng</p>	
--	--	---	---	--

		<p>4. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp Trường</p> <p>4.1. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”</p> <p>a. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” để tặng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ phát động.</p> <p>b. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” để tặng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ phát động.</p>	<p>Bằng khen cấp bộ.</p> <p>4. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp Bộ, Tỉnh và cấp Trường</p> <p>4.1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”</p> <p>Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a) Cá nhân trong ngành Giáo dục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; - Đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn so với thời gian quy định tại điểm a khoản này là 5 năm; - Đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương; - Có đủ thời gian công tác quy định tại điểm a khoản này nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời 	
--	--	---	--	--

			<p>gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương;</p> <p>- Cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ xem xét, đề nghị khen thưởng; đối với cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, nay đơn vị giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét, đề nghị khen thưởng.</p> <p>b) Cá nhân ngoài ngành Giáo dục: đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể đủ một nhiệm kỳ trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục; hoặc có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục được sở giáo dục và đào tạo và đơn vị thụ hưởng xác nhận.</p> <p>3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.</p> <p>4.2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo</p> <p>a) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cho cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà</p>	
--	--	--	--	--

			<p>nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có ít nhất 2 giải pháp đổi mới, sáng tạo trong giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý, quản trị đơn vị mang lại lợi ích thiết thực được tập thể ghi nhận hoặc chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ trở lên đã được nghiệm thu, ứng dụng mang lại hiệu quả cao, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về ngành, lĩnh vực thẩm định, xác nhận; - Có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm, khởi nghiệp; có sáng kiến, giải pháp trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vượt khó, vươn lên học giỏi; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận; - Có 2 năm liên tục trở lên được người đứng đầu đơn vị đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả, thiết thực trong phạm vi cấp cơ sở hoặc có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đơn vị. - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong 5 năm trước khi nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. - Có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những 	
--	--	--	--	--

			<p>hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được cấp có thẩm quyền xác nhận; - Các trường hợp khen thưởng khác do Bộ trưởng quyết định. <p>b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua; xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học; - Có thành tích xuất sắc, đột xuất trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch họa, dịch bệnh ở đơn vị, địa phương; - Có 2 năm liên tục trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”; - Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được cấp có thẩm quyền xác nhận; - Các trường hợp khen thưởng khác do Bộ trưởng quyết định. <p>4.3. Bằng khen của UBND tỉnh</p>	
--	--	--	---	--

19.	VI. QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 1. Quy trình đề nghị khen thưởng đối với các hình thức Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Bộ	1. Quy trình đề nghị khen thưởng đối với các hình thức Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Danh hiệu vinh dự Nhà nước; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. a. Trường Đại học Vinh gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về đơn vị chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. b. Đơn vị chuyên trách công tác thi đua khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng cho ý kiến chấp thuận trước khi tiến hành đưa ra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục xem xét, bỏ phiếu. c. Trình Thủ tướng Chính phủ sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp sau: - Đối với các hình thức khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập có từ 2/3 số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng được tham gia ý kiến. - Đối với danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân có từ 90% số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng.	(Tương tự của cấp Bộ) 1. Quy trình đề nghị khen thưởng đối với các hình thức Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện theo các quy định hiện hành.	
-----	--	---	--	--

	trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:			
20.	V. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP 1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường	a. Nhiệm vụ, quyền hạn : - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện chức năng tư vấn, giúp Hiệu trưởng về công tác Thi đua, Khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình .	a) Nhiệm vụ, quyền hạn: - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện chức năng tư vấn, giúp Hiệu trưởng về công tác Thi đua, Khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. - Tổ giúp việc: Các thành viên do Hiệu trưởng lựa chọn, quyết định.	Bổ sung thêm Tổ giúp việc cho Hội đồng

Xác nhận của Phòng Hành chính Tổng hợp (Đơn vị chủ trì)
Về Báo góp ý, sửa đổi Quy định về
Công tác Thi đua - Khen thưởng của CB, GV ngày 25/10/2024

TL. Hiệu trưởng

KP. Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng



PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

TS. Lê Minh Giang